

Chuyên phát nhanh đi Úc-Australia



Úc, còn gọi là Úc Đồi Lồi, Australia, quốc danh hiện tại là Khối thịnh vượng chung Úc, là một quốc gia nằm ở Nam bán cầu. Đây là nước lớn thứ sáu trên thế giới, là nước duy nhất chiếm toàn bộ một lục địa và cũng là nước lớn nhất trong khu vực Úc-Á/Châu Đồi Đông. Úc bao gồm một lục địa là Tasmania, một tiểu bang Úc và nhiều hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Úc có 6 tiểu bang và hai vùng lãnh thổ chính nằm trên đất liền. Ngoài ra còn có một vài lãnh thổ phụ khác nằm rải rác quần lý của chính phủ liên bang.

Các tiểu bang là New South Wales, Queensland, Nam Úc, Tasmania, Victoria và Tây Úc. Hai vùng lãnh thổ chính là Lãnh thổ Bắc và Lãnh thổ Thủ đô Úc.

Dịch vụ chuyên phát nhanh đi Úc

Trong những năm gần đây, nhu cầu giao lưu và trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Úc ngày càng phát triển, doanh số tăng mạnh qua từng năm. Số lượng học sinh, sinh viên du học tại Úc ngày càng nhiều.

NEWTNT Express là một trong số những đơn vị cung cấp chính thức các dịch vụ [chuyên phát nhanh Quốc tế](#)

, vận chuyển các loại bưu phẩm từ Việt Nam đi Úc và ngược lại. Chúng tôi tiếp nhận và vận chuyển các loại hàng kiện, tài liệu, hàng hóa gửi từ Việt Nam đi Úc với dịch vụ uy tín và phí dịch vụ cạnh tranh cao.

NEWTNT Express có các hợp đồng đối lý và thỏa thuận vận chuyển với các hãng [chuyên phát nhanh quốc tế](#)

nổi tiếng nhất trên thế giới, hãng UPS. Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ chuyên phát nhanh uy tín và đảm bảo, đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển từ Việt Nam đi Úc.

Các

[Dịch vụ chuyên phát nhanh đi Úc](#)

Chuyên phát nhanh - Thời gian từ 2 - 3 ngày: Chuyên đi nhận mẫu đi Australia thu Úc;

Chuyên phát hàng hóa - Thời gian từ 2 - 3 ngày, giao hàng vào buổi sáng: Chuyên chuyên đi nhận mẫu tại thành phố nhận thu Úc;

Chuyên phát chứng - Thời gian từ 3 - 4 ngày: Chuyên chuyên đi nhận mẫu tại khu vực tại Úc, chi phí rất tiết kiệm;

Lời chào của dịch vụ chúng tôi

Dịch vụ chính hãng của các hãng chuyên phát quốc tế và uy tín;

Dịch vụ trọn gói, door-to-door, nhận và giao hàng tận nơi;

Phí dịch vụ cạnh tranh, thấp hơn từ 40-70% so với dịch vụ tại hãng;

Tận tâm và hỗ trợ miễn phí;

Hỗ trợ đóng gói, kiểm tra dịch, phân tích thành phần, khai hải quan;

Thông tin về chuyên nghiệp cập nhật liên tục qua hệ thống quản lý trực tuyến;

Khách hàng có thể tra cứu thông tin về chuyên nghiệp trên toàn cầu;

Hỗ trợ liên tục 24/24h.

Để biết thêm thông tin về các

[dịch vụ chuyên phát nhanh đi Úc](#)

quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ ngay nhận chi tiết

CÔNG TY TNHH VIỆT TÀI VÀ TM NEWTNT TOÀN CẦU

Địa chỉ 1: P901 Khu B3 15 Tầng - Đô thị RESCO Phạm Văn Đồng - Hà Nội.

Cố số 2: Số 2/55/381, đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3752 5466 - Hotline: 0974 21 6886

Chi nhánh Thành phố Vinh

116 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0382 240 720

Điện thoại: 04.3752 5466 - Hotline: 0974 21 6886

Email: hotronewtnt@gmail.com